

Gặp gỡ Đặng Lê Nguyên Vũ - quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22



Đặng Lê Nguyên Vũ nâng niu chiếc vòng nguyệt quế danh giá.

Xuất sắc vượt qua 3 thí sinh trong chương trình chung kết năm, Đặng Lê Nguyên Vũ, học sinh Trường THPT Bắc Duyên Hà đã trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. Ngay sau khi em về quê hương, phóng viên Báo Thái Bình đã có cuộc trao đổi về hành trình giành vòng nguyệt quế danh giá.

Phóng viên: Chúc mừng em với chiến thắng trong chương trình chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. Em có thể chia sẻ cảm xúc của mình vào thời khắc trở thành nhà vô địch?
Em Đặng Lê Nguyên Vũ: Khoảng khắc em nhận chuông trả lời câu hỏi của Đình Tùng và vươn lên dẫn đầu được cho là bước ngoặt mang tính quyết định của trận đấu. Em đã hoàn thành cuộc thi với 100% số lực, nỗ lực bởi đây là một mục tiêu mà em luôn cố gắng, mong muốn đạt được từ rất lâu. Chiến thắng ngày hôm đó là một kết thúc có hậu, tuyệt vời cho chặng đường dài xuyên suốt 2 năm vừa qua của em. Thời khắc đó đã qua đi nhưng sẽ là kỷ niệm, dấu ấn vô cùng đáng nhớ trong suốt chặng đường của em.

Phóng viên: Trong các phần thi thi phần thi về đích khiến khán giả phải "nín thở" để chờ câu trả lời của các thí sinh cũng như đáp án của chương trình. Có những lúc thấy em ngồi sụp xuống khi Nguyễn Sơn giành quyền trả lời từ thí sinh khác khiến người xem cảm thấy khá lo lắng. Vậy cảm xúc lúc đó của em như thế nào?
Em Đặng Lê Nguyên Vũ: Phần thi về đích luôn là phần thi có vai trò chủ chốt trong các trận đấu của chương trình Đường lên đỉnh Olympia, đặc biệt trong trận chung kết năm, chúng em luôn phải chú ý đến phần thi này. Ở phần thi cuối cùng ấy em đã mắc một vài sai lầm khiến trận đấu kịch tính hơn một chút. Đến câu hỏi cuối cùng, cũng là cơ hội cuối cùng của em để gỡ lại điểm số và vươn lên dẫn trước, em đã cố gắng bình tĩnh lại, tự nhắc mình đây là cơ hội cuối cùng rồi, không còn cơ hội nào khác và em đã trả lời chính xác, vươn lên dẫn đầu. Đó là khoảnh khắc rất đáng nhớ với em bởi nó đại diện cho hành trình em tham gia Đường lên đỉnh Olympia.

Phóng viên: Trong 3 thí sinh của trận chung kết năm nay, em ấn tượng với bạn nào nhất? Và qua các phần thi, em rút ra được kinh nghiệm gì cho bản thân?
Em Đặng Lê Nguyên Vũ: 3 bạn chơi cùng em trong trận chung kết đều mang ấn tượng rất khác nhau, đều là những người tài năng, xứng đáng góp mặt trong trận chung kết. Đình Tùng về nhất quý II có điểm số rất cao và khả năng về đích tốt, chịu áp lực giỏi; Anh Đức tạo ra bất ngờ rất thú vị, tạo bước ngoặt lớn ở cuối cuộc thi; Nguyễn Sơn là thí sinh đồng đều ở mọi lĩnh vực. Trong trận chung kết vừa qua, dù chiến thắng nhưng em nhận ra vẫn còn những điều em cần thay đổi và cải thiện như khả năng chịu áp lực, sự cẩn thận không phải lúc nào cũng tốt.

Phóng viên: Cơ duyên hay động lực lớn nhất để em đến với cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia là gì?
Em Đặng Lê Nguyên Vũ: Em đến với cuộc thi vì khát khao, mơ ước được thể hiện kiến thức của bản thân ở một vị trí được nhiều người đón nhận, ghi nhận thành quả của mình. Em đã đạt được điều đó qua chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Đây là hành trình rất dài, đáng nhớ đối

với em bởi đã chứng minh được sự trưởng thành của em.
Phóng viên: Giành chiến thắng trận chung kết năm, Nguyên Vũ nhận được cơ hội du học. Ước mơ sau này của em là gì và em có dự định đi du học hay không?
Em Đặng Lê Nguyên Vũ: Nói riêng về vấn đề du học thì em chưa có suy nghĩ quá nhiều về việc du học hay không, chưa có sự lựa chọn và chưa đưa ra quyết định nào. Em dành khoảng thời gian hơn 8 tháng còn lại từ bây giờ cho đến khi em tốt nghiệp THPT thi ngoài việc ôn tập cho kỳ thi cuối cấp, em sẽ cân nhắc và tham khảo ý kiến từ những người em tin tưởng để đưa ra quyết định trong thời gian sớm nhất.
Phóng viên: Nguyên Vũ có lời nhắn nhủ gì đến gia đình, thầy cô, bạn bè cũng như những khán giả đã cổ vũ cho em?
Em Đặng Lê Nguyên Vũ: Đầu tiên em muốn dành lời cảm ơn đến chính bản thân em, nguồn động lực trong em và gửi đến những người đã đồng hành cùng em là gia đình, thầy cô, bạn bè và đặc biệt là những người bạn đã đồng hành cùng em trong khoảng thời gian chuẩn bị cho trận chung kết đã thức khuya cùng em và giúp đỡ em rất nhiều. Em cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã cổ vũ cho em ở điểm cầu Thái Bình. Khi em thi và nhìn về điểm cầu Thái Bình, em rất xúc động bởi mọi người đã bỏ qua cơn mưa nắng hạt để cổ vũ cho em cũng như các thí sinh khác. Đó là nguồn cổ vũ rất lớn đối với em.
Phóng viên: Cảm ơn Nguyên Vũ. Chúc em thành công hơn nữa với những dự định của mình!

DẶNG ANH (thực hiện)

"Dân vận khéo" trong xây dựng mô hình camera an ninh ở Nam Hưng

Nhờ làm tốt công tác dân vận, xã Nam Hưng (Tiền Hải) đã huy động được nguồn lực từ nhân dân lắp đặt hệ thống camera an ninh, góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn, mang lại hiệu quả tích cực, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Gần đây, người dân xã Nam Hưng vì hệ thống camera an ninh là "đôi tai" và "đôi mắt" của lực lượng chức năng, công cụ không thể thiếu trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Ông Trần Ngọc Tiu, Trưởng thôn Lộc Trung chia sẻ: Khi có chủ trương lắp đặt hệ thống camera an ninh, thôn đã làm công tác tuyên truyền, vận động người dân, con em xa quê ủng hộ kinh phí thực hiện, được bà con hưởng ứng nhiệt tình. Nhiều hộ dân không chỉ chủ động giúp đỡ lực lượng chức năng lắp đặt camera mà còn chia sẻ hệ thống wifi của gia đình, tham gia bảo vệ để camera hoạt động tốt hơn.

Ông Phạm Văn Xếp, thôn Lộc Ninh cho biết: Tôi rất ủng hộ việc lắp đặt hệ thống camera an ninh tại các khu dân cư bởi đây là công cụ không chỉ giúp bảo vệ bình yên cuộc sống người dân trong thôn mà cũng chính là bảo vệ an toàn cho gia đình mình, thể hiện sự văn minh của các làng quê. Tôi đã cùng nhiều hộ dân tham gia bảo quản, giữ gìn để hệ thống camera hoạt động thật tốt, phát huy hiệu quả.
Thiếu tá Trần Đức Thiện, Trưởng Công an xã Nam Hưng cho biết: Ngay khi được người dân và con em địa phương ủng hộ kinh phí lắp đặt hệ thống camera an ninh, UBND xã đã giao Công an xã quản lý và khai thác. Thông qua hệ thống camera an ninh đã hỗ trợ lực lượng công an thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ ANTT, ATGT

trên địa bàn. Cụ thể, ngày 25/8/2022 vừa qua, khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc mất trộm xe máy, Công an xã Nam Hưng đã phối hợp với Công an huyện Tiền Hải truy xuất hình ảnh từ hệ thống camera an ninh, phát hiện 2 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại xã Nam Hưng có biểu hiện nghi vấn. Qua quá trình đấu tranh, 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời khai nhận đã thực hiện 11 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn các xã khu Nam của huyện Tiền Hải. Chính nhờ hệ thống camera an ninh đã giúp lực lượng chức năng sớm điều tra, xử lý nhiều vụ việc, bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Phiêm, Chủ tịch UBND xã Nam Hưng chia sẻ: Đảng ủy, HĐND xã đã ban hành

ngợi quyết về việc phát động, xã hội hóa nguồn lực còn xây dựng thành công 1 mô hình tôn giáo đoàn kết và 3 mô hình tự quản về ANTT, ATGT với hàng trăm người dân tham gia, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Từ những kinh nghiệm xây dựng các mô hình trên, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tiếp tục tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương, thí điểm phát triển kinh tế, góp phần hoàn thành mục tiêu về đích nông thôn mới nâng cao, hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng quê hương Nam Hưng ngày càng giàu đẹp.

TIẾN DAT



Công an xã Nam Hưng sử dụng hệ thống camera an ninh giám sát tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.



Hộ nuôi ngao tại xã Thái Đô (Thái Thụy) thu gom vỏ ngao.

THÁI THỤY Xử lý môi trường bãi triều sau ngao chết

Thời gian qua, trên địa bàn một số xã ven biển huyện Thái Thụy xuất hiện tình trạng ngao chết hàng loạt. Để bảo vệ môi trường biển không bị ô nhiễm, ngành chức năng huyện và chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân tập trung nhân lực, phương tiện tiến hành thu gom vỏ, xác ngao chết và chôn lấp đúng nơi quy định.

Vụ nuôi ngao năm nay, gia đình ông Nguyễn Bá Phường, thôn Tân Tiến, xã Thái Đô nuôi thả 6ha ngao thương phẩm tại vùng bãi triều ven biển. Thời gian gần đây, tại diện tích nuôi ngao của ông Phường đã xảy ra tình trạng ngao chết hàng loạt với tỷ lệ từ 30 - 40%. Để bảo đảm vệ sinh



môi trường sống cho số ngao còn lại, gia đình ông đã tích cực thu gom toàn bộ lượng vỏ ngao chết, tiến hành vệ sinh bãi nuôi. Ông Phường cho biết: Do số lượng ngao nuôi bị chết trên diện tích lớn nên tôi phải thuê thêm 7 lao công cùng 2 lao động của nhà tiên hành thu dọn vỏ, xác ngao chết, vệ sinh mặt bãi nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường biển nuôi. Nhà tôi phải mất 4 buổi để thu dọn hết toàn bộ số vỏ, xác ngao chết trong bãi. Toàn bộ số vỏ ngao chết, gia đình cũng phối hợp với Công ty TNHH Minh Phú tại đơn vị có diện tích nuôi ngao tại khu vực bãi triều này để tiến hành chôn lấp đúng nơi quy định.

Ông Nguyễn Văn Điểu, thôn Tân Tiến, xã Thái Đô buồn bã chia sẻ: Gia đình tôi có 4ha bãi nuôi ngao thương phẩm bị chết với tỷ lệ hơn 30%. Nhà tôi phải thuê 5 lao động để tiến hành thu dọn vỏ ngao chết trên mặt bãi. Việc thu gom vỏ ngao chết là yêu cầu bắt buộc đối với các hộ nuôi bởi nếu không thu dọn vỏ ngao chết sẽ làm ô nhiễm bãi nuôi, ảnh hưởng tới sự sinh trưởng, phát triển của những con ngao đang sống. Do đó, trước khi địa phương tuyên truyền, vận động thì các hộ nuôi cũng đã chủ động, có kinh nghiệm trong việc vệ sinh bãi nuôi và thu gom, xử lý vỏ ngao chết.

Ông Tạ Đức Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Thái Đô cho biết: Thời gian gần đây, xã tiếp nhận đơn trình báo của 80 hộ nuôi ngao bị chết với diện tích khoảng 500ha, gây thiệt hại kinh tế rất lớn cho bà con. Trước tình trạng ngao chết, UBND xã đã tuyên truyền để người dân tập trung thu gom vỏ ngao chết, vệ sinh vẩy lưới để bảo vệ môi trường, hạn chế ảnh hưởng đến các vùng nuôi ngao khác. Ngoài ra, xã bố trí khu vực để đào hố chôn lấp vỏ ngao, xác ngao chết bảo đảm an toàn, đúng quy định về vệ sinh môi trường.
Toàn huyện Thái Thụy hiện có hơn 1.300ha ngao nuôi tại khu vực bãi triều thuộc các xã ven biển gồm: Thụy Trường, Thụy Hải, Thái Đô, Thái Thượng, Thụy Xuân. Theo báo cáo của UBND hai xã Thái Thượng và Thái Đô, vừa qua, tại bãi triều trên địa bàn hai xã có hiện tượng ngao chết. Trước tình trạng trên, các ngành, đơn vị chức năng của tỉnh đã phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện, UBND hai xã kiểm tra, khảo sát tại một số khu vực bãi triều nuôi ngao và ghi nhận

có hiện tượng ngao yếu, ngao chết, mật độ từ 600 - 5.400 con/m², cỡ ngao từ 90 - 700 con/kg. Theo ông Bùi Huy Tập, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thái Thụy: Để khắc phục hậu quả ngao chết, giảm thiểu ô nhiễm môi trường vùng nuôi, Phòng đã tham mưu UBND huyện tăng cường chỉ đạo các xã ven biển có diện tích ngao nuôi, đặc biệt là UBND xã Thái Đô thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các sở, ngành chức năng của tỉnh trong công tác quản lý nuôi trồng thủy sản ven biển và thu gom, xử lý ngao chết, bảo vệ môi trường. Theo đó, yêu cầu UBND các xã ven biển khẩn trương tuyên truyền, hướng dẫn người dân tập trung nhân lực, trang thiết bị thực hiện thu gom vỏ ngao, xác ngao chết đưa ra ngoài khu vực bãi nuôi và đổ, chôn lấp đúng nơi quy định, tránh xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường vùng nuôi ngao. Hướng dẫn người dân kiểm tra mật độ ngao nuôi, nếu ngao khỏe cần có kế hoạch đào bãi hoặc san thưa, bảo đảm mật độ dưới 300 con/m² đối với cỡ ngao từ 500 - 700 con/kg. Hàng ngày, sau khi nước thủy triều xuống tiến hành san thưa mặt để ngao dồn vào chân vẩy lưới phía cuối hướng dòng chảy, tránh hiện tượng mật độ quá cao gây chết ngao. Thường xuyên vệ sinh vẩy lưới tạo độ thông thoáng cho nước triều lưu thông cung cấp nguồn thức ăn tự nhiên cho ngao sinh trưởng; vệ sinh mặt bãi, san lấp những vùng trũng đọng nước trên mặt bãi, tránh hiện tượng nhiệt độ tăng cao cục bộ gây chết ngao.

TRẦN TUẤN

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN HƯNG HÀ Giao lưu các câu lạc bộ dân vũ, thể thao

Hướng tới kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022), Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hưng Hà vừa phối hợp với Câu lạc bộ nữ chủ doanh nghiệp huyện tổ chức chương trình giao lưu các câu lạc bộ dân vũ, thể thao.
23 câu lạc bộ dân vũ, thể thao ở các xã, thị trấn với hơn 200 vũ công đã tham gia 2 chương trình gồm: biểu diễn tự chọn và đồng diễn tập thể. Với sự đầu tư chu đáo, công phu, các câu lạc bộ đã mang đến chương trình những điệu nhảy điệu luyện, chuyên nghiệp, tạo không khí sôi động, vui tươi, phấn khởi đồng viên các cấp hội phụ nữ hàng hái thi đua học tập, công tác, lao động sản xuất. Đây là cơ hội để các câu lạc bộ học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, luyện tập nâng cao thể chất; đồng thời, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các hội viên, góp phần cổ vũ, phát triển phong trào dân vũ, thể thao trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển nhằm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Nhân dịp này, Câu lạc bộ nữ chủ doanh nghiệp huyện Hưng Hà đã trao 4 sổ tiết kiệm cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện với trị giá 6 triệu đồng để đồng viên các em vươn lên trong học tập.

THANH THUY

TYM - CHI NHÁNH THÁI BÌNH Tổ chức khám bệnh miễn phí cho hội viên phụ nữ

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh - Khu khám, điều trị chất lượng cao, Tổ chức Tài chính vi mô TNHH một thành viên tỉnh thương (TYM) - Chi nhánh Thái Bình vừa tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho 110 hội viên phụ nữ các phường, xã trên địa bàn thành phố Thái Bình và huyện Kiến Xương.
Tại chương trình, chị em được khám nội tổng quát, khám phụ khoa và khám thể lực nhằm phát hiện một số bệnh lý nội khoa và phụ khoa; siêu âm ổ bụng và xét nghiệm nước bọt phát hiện các bệnh lý về gan, mật, tụy, lách, thận, bàng quang, tiền liệt tuyến...
Qua khám sức khỏe, nếu phát hiện bệnh chị em được các bác sĩ tư vấn hướng điều trị. Tổng kinh phí thực hiện chương trình do TYM - Chi nhánh Thái Bình tài trợ trị giá gần 30 triệu đồng.
Đây là một trong những hoạt động thiết thực của TYM - Chi nhánh Thái Bình hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập TYM Việt Nam. Thông qua chương trình góp phần nâng cao sức khỏe, từ đó nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho hội viên phụ nữ.

MAI TRANG